



รายงาน

การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2550



คำนำ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2550 วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยว่ามีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้

ในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลการดำเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้านต่าง ๆ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลด้านการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ 9 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์และแนวทางการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นการรายงานการดำเนินงานใน 9 องค์ประกอบ 39 ตัวบ่งชี้ ของกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต โดยเป็นข้อมูลประจำปีการศึกษา 2550 เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาการของดำเนินงานตามพันธกิจในช่วงที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย



(รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย คิริชนะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สิงหาคม 2551

สารบัญ

รายการ	หน้า
บทที่ 1 ส่วนนำ	
ข้อมูลทั่วไป	1
ประวัติและการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	2
ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภารกิจมหาวิทยาลัย	4
การบริหารมหาวิทยาลัยและโครงสร้างการบริหาร	4
หลักสูตรที่เปิดสอน	6
จำนวนอาจารย์	9
จำนวนนักศึกษา	10
บทที่ 2 การดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ	
องค์ประกอบที่ 1 ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ภารกิจขององค์กร และ แผนการดำเนินงาน	11
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน	16
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา	44
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย	49
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม	60
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	69
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ	72
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ	99
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	105
ภาคผนวก	
- ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2550	113
- รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและผู้บริหาร	118
- รายชื่ออาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	121
- สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้	135

บทที่ 1 ส่วนนำ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ ภาษาไทย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาษาอังกฤษ : Mae Fah Luang University

วันสถาปนา

25 กันยายน พุทธศักราช 2541

ที่ตั้งปัจจุบัน

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000 โทรสาร 0-5391-6034

ตราสัญลักษณ์



ความหมาย

- มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาประดับไว้ในตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องหมายแห่งความรักภักดีของประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้บรรจุเลข ๘ และ ๙ ไว้ในตราสัญลักษณ์ และได้อัญเชิญฉัตรมาประกอบเพื่อให้สมพระเกียรติ
- ดอกไม้ใบไม้ หมายถึง ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนอย่างต่อเนื่อง

สีประจำมหาวิทยาลัย



สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแดง และสีทอง

สีแดง : แสดงถึงองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สีทอง : แสดงถึงความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีขอบเขต

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย



ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกหอมนวล (ลำควน)

ลายตุงประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำแถบประดับของตุง อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะและความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งมาประดับไว้ที่แถบครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ในแถบตุงประกอบด้วย ลายที่เป็นสิริมงคล คือ ลายปราสาท ลายหนู ลายพญานาค และลายเสือ

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภาคเหนือของประเทศไทย สืบเนื่องจากวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคต คณะกรรมการรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกับทางราชการจังหวัด ได้จัดทำโครงการเสนอรัฐบาล ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย และ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้เปิดรับนักศึกษา รุ่นแรก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เปลี่ยนชื่อเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในปีการศึกษา 2549) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 62 คน จนกระทั่งปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 50 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 7,000 คน

การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยที่ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษานั้น เน้นหลักการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เพื่อพร้อมรับการประเมินและรับรองจากหน่วยงานภายนอก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยได้แบ่งออกเป็น ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพของ สมศ. ทั้งนี้ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย

1. การมีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย คณะทำงานด้านคุณภาพระดับสำนัก ระดับศูนย์ และระดับส่วน
2. มีดัชนีบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย

3. มีแผนการดำเนินงานในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และปรับปรุง อย่างชัดเจน ตามกระบวนการในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่วนประกันคุณภาพ
5. มีคณะกรรมการ 5ส ที่ดำเนินงานด้าน 5ส เพื่อส่งเสริมพัฒนาคน สถานที่ และองค์กร เพื่อสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน อันเป็นส่วนหนึ่งในระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย
6. มีการประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพทั้งภายใน และเพื่อการประเมินภายนอก

ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ภารกิจมหาวิทยาลัย

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอนบน และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีความมุ่งมั่นในอันที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อการปลูกป่า สร้างคน ด้วยการผลิตบัณฑิตให้เป็น ผู้ฝึกฝนในการฝึกฝนตนเพื่อความรอบรู้ทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่รวมทั้งการศึกษาวิจัย การสอน การให้บริการทางสังคม ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องกับทิศทางของประชาคมนานาชาติ โดยยึดมั่นในคุณธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและกระจายความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคในทิศทางที่พึงประสงค์

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากลมีความเป็นเลิศในศิลปวิทยาการสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและภูมิภาค รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ควบคู่กัน ไปด้วยกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับองค์กรภายนอกในทุกสาขา ในขณะเดียวกันก็จะมุ่งเน้นการศึกษาพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติสืบไป

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน